

Số: 336/BC- HĐND

Tân Yên, ngày 14 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO TỔNG HỢP
Kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện
(Trình kỳ họp thứ 13- HĐND huyện khóa XX)

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - xã hội (KT-XH) tiến hành thẩm tra 4 Báo cáo, 7 dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực KT-XH do UBND huyện trình tại kỳ họp. Qua thẩm tra, các thành viên dự họp đã nêu ý kiến trao đổi, thảo luận, đóng góp vào dự thảo các văn bản; UBND huyện và các cơ quan soạn thảo đã giải trình, làm rõ những vấn đề đặt ra, tiếp thu những ý kiến xác đáng để bổ sung, hoàn chỉnh trước khi trình ra kỳ họp, Ban KT-XH báo cáo kết quả như sau:

I. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2024 (viết tắt là báo cáo). Dự thảo nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2024.

1. Đối với báo cáo:

Ban KTXH cơ bản nhất trí với các nội dung đã nêu trong báo cáo, báo cáo đã đánh giá khá đầy đủ các nội dung trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, có biểu tổng hợp kết quả các chỉ tiêu, so sánh với kế hoạch năm 2023 và cùng kỳ năm 2022. Có thể khẳng định năm 2023, là năm “*bản lề*” thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, trên cơ sở Nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội năm 2023 của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân huyện (HĐND) trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như: tình hình dịch bệnh, giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu có nhiều biến động, thị trường bất động sản trầm lắng... đã tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội. Tuy nhiên với sự đoàn kết thống nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của Huyện ủy, HĐND huyện; sự quản lý, điều hành linh hoạt của UBND và sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội... Do đó kết quả kinh tế - xã hội của huyện năm 2023 có nhiều bứt phá và đạt được kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, có 17/17 chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch năm, một số chỉ tiêu đã hoàn thành mục tiêu đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXII (*thu ngân sách, các danh hiệu văn hóa*); nhiều công trình, dự án trọng điểm tiếp tục được triển khai thực hiện, giao thông kết nối vùng đang được đẩy mạnh, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ có sự phục hồi và phát triển nhanh giá trị sản xuất công nghiệp tăng 2% so với kế hoạch và bằng 118,2% so với cùng kỳ; sản xuất nông

nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng khá, nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao được áp dụng, trong năm có 16 sản phẩm nông nghiệp được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 đến 4 sao nâng tổng số sản phẩm OCOP toàn huyện là 35 sản phẩm; hình thành mới 6 mô hình sản xuất Sâm Nam; thu ngân sách ước đạt 150,8% dự toán huyện giao đứng tốp đầu các huyện thành phố trong tỉnh; công tác văn hóa thông tin tiếp tục được giữ vững, các danh hiệu văn hóa vượt kế hoạch giao, mô hình du lịch vùng cây ăn quả bước đầu có hiệu quả; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 đều hoàn thành kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban KTXH nhận thấy còn một số vấn đề cần được quan tâm, thảo luận, đánh giá kỹ hơn để có giải pháp chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, đó là:

Việc giải quyết những tồn tại trong công tác quản lý đất đai giai đoạn trước còn chậm như công tác cấp giấy CNQSD đất sau dồn đổi ruộng, đo đạc, chỉnh lý biến động đất đai... dẫn đến khó khăn cho công tác GPMB

Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự xây dựng, hành lang giao thông còn nhiều hạn chế như xây dựng không đúng giấy phép, lấn chiếm hành lang giao thông, làm mái che mái vẩy...

Thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất thương mại dịch vụ và các khu vực ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn còn hạn chế; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công một số công trình của huyện còn chậm dẫn đến phải điều chỉnh thu hồi vốn.

Một số chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp chưa đạt so với kế hoạch¹, việc xây dựng mới mô hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế. Công tác thu gom rác thải trên địa bàn thị trấn chưa tốt; việc quản lý hoạt động lò đốt rác thải sinh hoạt còn nhiều bất cập.

Hiệu quả công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị còn có hạn chế; việc cưới, việc tang theo nếp sống văn minh chưa được quan tâm đúng mức, tình trạng khóc thuê khóc mướn, chèo đò, đặt mộ không đúng quy định, làm cỗ to, dựng rạp lấn chiếm lòng đường có xu hướng tăng.

Hoạt động khởi nghiệp, chuyển đổi số trong doanh nghiệp chưa rõ nét, việc ứng dụng công nghệ của các doanh nghiệp, người dân còn hạn chế.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn chuyên môn của huyện và cơ sở chưa có nhiều chuyển biến tích cực; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở có nơi còn chưa nghiêm...

Về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2024: Ban KT - XH nhất trí với 17 mục tiêu và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã nêu trong báo cáo của UBND huyện. Năm 2024 là năm về đích thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, là năm dự báo tình hình KTXH còn nhiều khó khăn, thị trường

¹ Sản lượng vải thiều giảm 1000 tấn so với năm 2022, đạt 94% kế hoạch năm; tổng đàn trâu giảm 4,5%, đàn lợn giảm 4,2% so cùng kỳ....

bất động sản tiếp tục trầm lắng, giá cả một số mặt hàng thiết yếu diễn biến khó lường. Tuy nhiên kinh tế xã hội của huyện cũng đứng trước nhiều thuận lợi đó là đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch vùng huyện, một số tuyến giao thông trọng điểm kết nối vùng đã hình thành, sự đoàn kết thống nhất cao trong đảng bộ, chính quyền từ huyện tới cơ sở... Vì vậy đề tận dụng thời cơ, biến những khó khăn thách thức thành cơ hội, Ban KTXH đề nghị UBND huyện cần tập trung một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển KTXH trong năm 2024 như sau:

Một là, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH đã được nêu trong Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXII và Kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2020-2025 trên cơ sở đó chủ động, kịp thời tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện các giải pháp quyết liệt để thực hiện đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Hai là, tập trung triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch vùng huyện đã được tích hợp với quy hoạch tỉnh trên tinh thần nhanh, sáng tạo, linh hoạt, có trọng tâm trọng điểm. Tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ trong công tác quản lý đất công ích và GPMB; tổ chức thực hiện tốt việc sáp nhập đơn vị hành chính tại 5 xã đảm bảo đúng quy định.

Ba là, đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư vào địa bàn, tăng cường các biện pháp nhằm tăng thu ngân sách địa phương như: đấu giá quyền sử dụng đất, thu triệt để các loại thuế, phí, lệ phí. Quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, có hiệu quả.

Bốn là, tập trung mọi nguồn lực hoàn thành các tiêu chí huyện NTM nâng cao; nâng cao số lượng, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản đảm bảo chất lượng ATTP; tiếp tục xây dựng các sản phẩm OCOP, mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Năm là, tăng cường công tác quản lý về trật tự xây dựng, đất đai, công tác kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai và trật tự xây dựng; đẩy nhanh công tác đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý biến động sau hiến đất và dồn đổi ruộng; công tác thu gom, xử lý rác thải và quản lý vận hành các bãi rác, lò đốt rác thải công nghệ trên địa bàn.

Sáu là, đổi mới công tác tuyên truyền, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học đảm bảo đạt chuẩn mức độ 2; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

2. Đối với dự thảo nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2024: dự thảo Nghị quyết đủ căn cứ Pháp luật hiện hành, rõ nội dung, thể thức đảm bảo đúng với Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Nội dung nghị quyết nêu rõ 17 mục tiêu và 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể.

II. Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026. Dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về dự toán ngân sách Nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024.

Qua thẩm tra cơ bản Ban KTXH nhất trí với báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026; dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về dự toán ngân sách Nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024. Nội dung của báo cáo, dự thảo nghị quyết đã bám sát Luật ngân sách nhà nước 2015, Thông tư 51/2023/TT-BTC của Bộ tài chính, có số liệu chứng minh cụ thể, nguyên tắc phân bổ rõ ràng. Tuy nhiên Ban KTXH nhận thấy:

1. Đối với báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2023: Năm 2023 trong điều kiện hết sức khó khăn về kinh tế nhưng thu ngân sách huyện vẫn đạt ở mức cao so với bình quân chung của cả tỉnh đến nay, tổng thu ngân sách của huyện đạt 176,4% dự toán tỉnh giao và 150,8% dự toán huyện giao, nhiều khoản thu vượt so với kế hoạch tỉnh, huyện giao như: Thuế ngoài quốc doanh đạt 103,3%, thuế thu nhập cá nhân đạt 135,8%, lệ phí đạt 136,7%, thu tiền sử dụng đất đạt 156%, thu khai thác khoáng sản 425%..., Tuy nhiên một số khoản thu so với cùng kỳ giảm sâu như phí lệ phí, thu tiền sử dụng đất, thu khác...; một số xã có số thu tiền sử dụng đất rất thấp như Tân Trung, Đại Hóa, Quế Nham, Liên Sơn..., đề nghị các đại biểu thảo luận làm rõ nguyên nhân và có giải pháp để khắc phục tình trạng này trong năm 2024.

Về tình hình công nợ XDCB: Theo báo cáo nợ đọng XDCB cấp xã, thị trấn ước đến 31/12 là 11.066 triệu đồng. Tuy nhiên báo cáo giám sát của HĐND về đầu tư công trung hạn thì nợ xây dựng cơ bản của các xã, thị trấn đến 30/10/2023 là 115,535 tỷ đồng trong đó nợ công trình đã quyết toán 65,281 tỷ, nợ công trình hoàn thành chưa quyết toán và đang dở chưa hoàn thành 50,254 tỷ. Đề nghị UBND huyện xem xét đánh giá, phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp giảm nợ XDCB của các xã, thị trấn trong năm 2024.

2. Về phân bổ dự toán NSNN năm 2024: Nhất trí với việc phân bổ dự toán năm 2024 cụ thể:

- Đối với nội dung thu: Tổng thu NSNN là 1.681,278 triệu trong đó NSH là 1.258,567 triệu, NSX là 248.057 triệu, điều tiết nộp về tỉnh là 174.654 triệu đồng.

- Đối với phân bổ dự toán chi NSNN năm 2024: Dự toán chi là 1.506.624 triệu đồng trong đó NSH là 1.258.560, NSXTT là 248.064 triệu đồng.

Ban đề nghị UBND huyện: Lập biểu báo cáo chi tiết hơn đối với mục chi các sự nghiệp cho từng cơ quan, đơn vị để chủ động thực hiện, đồng thời thuận lợi cho hoạt động giám sát của các cơ quan có thẩm quyền và đại biểu HĐND huyện.

3. Về dự thảo Nghị quyết: dự thảo Nghị quyết đủ căn cứ Pháp luật hiện hành, rõ nội dung, thể thức đảm bảo đúng với Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư.

III. Kế hoạch đầu tư công năm 2024; Dự thảo Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.

Cơ bản nhất trí với nội dung Kế hoạch đầu tư công năm 2024, dự thảo Nghị quyết về phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2024 huyện Tân Yên, nội dung Kế hoạch và dự thảo Nghị quyết đã bám sát Luật đầu tư công và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Tuy nhiên Ban KTXH nhận thấy một số nội dung cần quan tâm xem xét, cụ thể:

1. Đối với đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2023:

- Đề nghị bổ sung đánh giá rõ hơn về tình hình thực hiện và giải ngân vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2023 như: công tác chỉ đạo, triển khai, tiến độ giải ngân, kết quả thực hiện các công trình dự án, tình hình nợ xây dựng cơ bản (*bao gồm nợ công trình quyết toán, nợ công trình đã hoàn thành chưa quyết toán, nợ công trình dang dở- có biểu chi tiết kèm theo*).

2. Nội dung dự thảo Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.

Qua thẩm tra nhận thấy:

- Tổng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách năm 2024 là 873.092 triệu đồng ².
- Tổng nguồn vốn phân bổ đầu tư từ ngân sách năm 2024 là 873.092 triệu đồng cho 129 dự án và công tác quy hoạch, hỗ trợ giảm nợ cho các đơn vị ³. Đề nghị làm rõ hơn mục chi số 9 biểu số 07b về chỉnh lý bản đồ địa chính các xã, giảm nợ.

- Về dự thảo Nghị quyết: dự thảo Nghị quyết đủ căn cứ Pháp luật hiện hành, rõ nội dung, thể thức đảm bảo đúng với Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Đề nghị sửa kết cấu nghị quyết gồm 2 điều.

IV. Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 14/9/2023

1. Sự cần thiết điều chỉnh: Hiện nay do khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB, thủ tục về lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nên một số dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư chưa hoàn thành phương án bồi thường hỗ trợ thu hồi đất để triển khai thực hiện dự án nên không có khả năng

² Trong đó: Nguồn thu từ đầu giá QSD đất điều tiết NSH là 490.000 triệu đồng; Nguồn mục tiêu ngân sách trung ương: 96.048 triệu đồng; Nguồn hỗ trợ mục tiêu ngân sách tỉnh: 35.300 triệu đồng; Nguồn vốn ứng từ Quỹ phát triển đất tỉnh: 251.744 triệu đồng.

³ Trong đó: Các công trình cấp huyện là 307.390 triệu đồng cho 18 dự án; GPMB và XD hạ tầng khu dân cư, công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn trả quỹ phát triển đầu tư của tỉnh là 387.776 triệu đồng cho 54 dự án; Hỗ trợ mục tiêu dự án XD CB cấp xã là 51.368 triệu đồng cho 17 dự án; Hỗ trợ mục tiêu chương trình XD NTM nâng cao là 36.898 triệu cho 32 dự án; Hỗ trợ dự án hạ tầng nông nghiệp nông thôn 19.660 triệu cho 8 dự án; Công tác Quy hoạch, đo đạc, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, giảm nợ...70.000 triệu đồng.

giải ngân kế hoạch vốn năm 2023. Để chủ động, linh hoạt trong điều hành ngân sách nhà nước và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công năm 2023. UBND huyện lập tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 14/9/2023 để bổ sung vốn cho các dự án có khả năng giải ngân cao trong năm 2023 những vẫn đảm bảo không vượt quá tổng mức kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn của từng dự án là rất cần thiết và phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nguồn lực thực tế của địa phương.

2. Về nội dung Nghị quyết

Qua thẩm tra Ban kinh tế - xã hội cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo Nghị quyết, dự thảo Nghị quyết đều đủ căn cứ pháp luật hiện hành, rõ nội dung, thể thức đảm bảo đúng với Nghị định số 30/2020/NĐ CP về công tác văn thư. Tuy nhiên đề nghị UBND huyện rà soát, đối chiếu danh mục, công trình dự án cho đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, điều kiện, sự phù hợp của đối tượng dự án được điều chỉnh, bổ sung theo quy định của pháp luật.

V. Dự thảo Nghị quyết về bổ sung kế hoạch vốn từ nguồn ngân sách huyện năm 2023 cho công trình quyết toán; công trình hỗ trợ có mục tiêu theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện và hỗ trợ giảm nợ xã khó khăn, xã xây dựng NTM nâng cao

1. Sự cần thiết điều chỉnh

Sau khi UBND huyện khi thu hồi vốn của một số dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2023 không giải ngân được do gặp phải khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và một số thủ tục về đánh giá tác động môi trường, nên ngân sách huyện hiện nay còn 39.800 triệu chưa phân bổ. Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu phát triển KT-XH và Kế hoạch đầu tư công trên địa bàn huyện năm 2023 và giai đoạn 2021-2025. UBND huyện lập tờ trình đề nghị HĐND huyện ban hành Nghị quyết bổ sung kế hoạch vốn từ nguồn ngân sách huyện năm 2023 cho công trình quyết toán; công trình hỗ trợ có mục tiêu theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện và hỗ trợ giảm nợ xã khó khăn, xã xây dựng NTM nâng cao là phù hợp và cần thiết.

3. Về nội dung dự thảo Nghị quyết.

Nhất trí với dự thảo Nghị quyết, Nghị quyết được xây dựng đúng trình tự, thủ tục, thể thức văn bản thực hiện theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Nội dung cụ thể:

Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách huyện năm 2023 cho các công trình quyết toán; công trình hỗ trợ có mục tiêu theo Nghị quyết số

19/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện và hỗ trợ giảm nợ xã khó khăn, xã xây dựng NTM nâng cao với tổng số tiền là 39.800 triệu đồng cho 18 dự án⁴.

Ban cơ bản nhất trí với nội dung của Nghị quyết. Đề nghị UBND huyện rà soát, đối chiếu danh mục, công trình dự án cho đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, điều kiện, sự phù hợp của đối tượng dự án được điều chỉnh, bổ sung, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

VI. Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê chuẩn phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 chuyển sang năm 2023 (nguồn chưa phân bổ).

Nhất trí với dự thảo Nghị quyết, dự thảo Nghị quyết đủ căn cứ Pháp luật hiện hành, rõ nội dung, thể thức đảm bảo đúng với Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Đề nghị UBND huyện chịu trách nhiệm về tính chính xác, điều kiện, sự phù hợp của các danh mục nhiệm vụ, dự án được điều chỉnh, bổ sung vốn theo quy định của pháp luật về đầu tư công và tài chính ngân sách.

VII. dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường từ ĐT 295 đi ĐT 298 (đoạn từ Cổng Mọc đi Cổng Mắm) thị trấn Cao Thượng và dự án chỉnh trang hành lang vỉa hè cụm công nghiệp Đồng Đình (giai đoạn 2).

1. Sự cần thiết

Dự án Đường từ ĐT 295 đi ĐT 298 (đoạn từ Cổng Mọc đi Cổng Mắm) thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 của Hội đồng nhân dân huyện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án do vướng mắc về công tác GPMB; mặt khác UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040, tỷ lệ 1/5.000 (*Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 09/11/2023*) đã điều chỉnh quy mô tuyến đường này. Do đó việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án này là cần thiết và phù hợp.

Dự án chỉnh trang hành lang vỉa hè cụm công nghiệp Đồng Đình (giai đoạn 2) huyện Tân Yên được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 19/9/2022 của HĐND huyện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án do vướng mắc về công tác GPMB nên đến tháng 11/2023 mới bàn giao mặt bằng được 90%, còn 10% đang tiếp tục vận động triển khai thực hiện GPMB. Do đó, thời gian thực hiện dự án không đảm bảo theo tiến độ đã được HĐND huyện phê duyệt.

Từ các căn cứ và sự cần thiết nêu trên, UBND huyện trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án trên là cần thiết và đúng quy định.

⁴ Bổ sung kế hoạch vốn 14.058 triệu đồng cho 05 công trình cấp huyện đã quyết toán và có khối lượng quyết toán. Hỗ trợ có mục tiêu số vốn là 6.822 triệu đồng cho 04 dự án đã được phê duyệt hỗ trợ theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND huyện. Hỗ trợ giảm nợ số vốn là 18.920 triệu đồng cho 9 dự án thuộc các xã khó khăn, xã xây dựng NTM nâng cao.

2. Nội dung điều chỉnh

2.1. Đối với dự án Đường từ ĐT 295 đi ĐT 298 (đoạn từ Cổng Mộc đi Cổng Mắm) thị trấn Cao Thượng

- **Điều chỉnh về quy mô, nội dung đầu tư của dự án:** Đoạn tuyến 2: Điều chỉnh khoảng 170m (đoạn tiếp giáp với ĐT 298) với quy mô mặt cắt nền $B_{\text{nền}} = 28,0\text{m}$; $B_{\text{mặt}} = 18,0\text{m}$; $B_{\text{hè}} = 2 \times 5,0\text{m} = 10,0\text{m}$ và ngầm hóa kênh N5, khẩu độ $2 \times (2,5 \times 1,6)\text{m}$.

- **Các nội dung khác:** Giữ nguyên theo Phụ lục I tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 của Hội đồng nhân dân huyện.

2.2. Đối với dự án dự án chỉnh trang hành lang vỉa hè cụm công nghiệp Đồng Đình(giai đoạn 2).

- **Điều chỉnh thời gian dự án:** Từ năm 2022-2023 sang từ năm 2023-2025. Tuy nhiên Ban KTXH đề nghị chỉ điều chỉnh thời gian thực hiện dự án hết từ năm 2022-2024 vì nếu điều chỉnh như tờ trình đề nghị sẽ trở thành dự án nhóm B (tính cả thời gian chuẩn bị đầu tư).

- **Các nội dung khác:** Giữ nguyên theo Phụ lục IV tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 29/9/2022 của Hội đồng nhân dân huyện.

3. Về trình tự, thủ tục

Dự thảo Nghị quyết được xây dựng đúng trình tự, thủ tục theo quy định, hồ sơ được lập đầy đủ; thể thức được trình bày đúng quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

VIII. Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023; nhiệm vụ và biện pháp năm 2024.

Năm 2023, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo, điều hành, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đã ban hành Quyết định số 614/QĐUBND ngày 05/04/2023 về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực và đạt kết quả tốt. Tổng tiết kiệm chi thường xuyên năm 2023 là 19.690 triệu đồng, tiết kiệm chi quản lý hành chính 8.262 triệu đồng, chương trình mục tiêu Quốc gia 446 triệu đồng, đầu tư xây dựng 4.420,1 triệu đồng; triển khai thực hiện tốt các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc mua sắm, sử dụng tài sản công, quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức lễ hội và các hoạt động khác. Công tác thanh, kiểm tra đã được triển khai trên nhiều lĩnh vực, qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách 472,447 triệu đồng.

Tuy nhiên, qua thẩm tra Ban nhận thấy còn một số nội dung cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới, cụ thể:

- Công tác tuyên truyền, thực hiện chương trình, kế hoạch triển khai Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở một số đơn vị chưa cụ thể, chưa xác định

được các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo; chưa bám sát vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để đề ra giải pháp thiết thực.

- Một số dự án chưa giải phóng hết mặt bằng theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền nên chưa phát huy tối đa hiệu quả sử dụng.

- Trong quản lý đầu tư XD/CB một số đơn vị quản lý chưa chặt chẽ dẫn đến thanh tra, kiểm tra phải thu hồi hoặc giảm trừ quyết toán.

- Công tác thi đua khen thưởng trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm chống lãng phí chưa được quan tâm đúng mức.

IX. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023.

Ban KTXH cơ bản nhất trí với báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 do UBND huyện trình kỳ họp, Ban KT-XH nhận thấy:

Nội dung Báo cáo đã đánh giá sát tình hình thực tế, có dữ liệu minh chứng kết quả phân tích quan trắc chất lượng môi trường đối với môi trường đất, nước và không khí tại một số điểm có tính chất điển hình trên địa bàn huyện; các chỉ tiêu phân tích khá phong phú, có độ tin cậy cao, phản ánh đánh giá khách quan về thực trạng và diễn biến của môi trường trên địa bàn trong năm qua, dự báo được xu hướng diễn biến của môi trường trong tiến trình phát triển của huyện, đề ra nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Tuy nhiên còn một số hạn chế: một số điểm lấy mẫu phân tích quan trắc đánh giá hiện trạng môi trường còn chưa mang tính đại diện có tính phổ quát cao, tình trạng xả thải rác thải trên các tuyến đường, kênh mương, nơi công cộng còn diễn ra nhiều nhưng các cấp chính quyền chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý.

Đề nghị: Sửa tiêu đề báo cáo là “ Báo cáo công tác tài nguyên môi trường năm 2023, nhiệm vụ giải pháp năm 2024” gồm 2 phần: Phần 1. Kết quả công tác tài nguyên môi trường năm 2023; Phần 2. Nhiệm vụ giải pháp năm 2024

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội trình kỳ họp thứ 13-HĐND huyện khoá XX, đề nghị các đại biểu HĐND huyện xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HU, HĐND, UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- LĐ, CV VPHĐND&UBND huyện, VT.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Xuân Tuyền